



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ที่ ๔๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๒๔๐, ๒๔๒ และ ๒๔๓ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕

การแต่งตั้งให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการสั่งอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบหมายอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามลักษณะของเรื่อง ดังนี้

๑. แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ นายคาร มณีสิงห์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง คนที่ ๑

ลำดับที่ ๒ นางคำพอง จังหวะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง คนที่ ๒

๒. มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการช่วยดูแลงานในส่วนราชการต่างๆ โดยให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติ ในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง ดังรายละเอียดตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายนี้ และเมื่อรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้วให้จัดทำรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ฐกุลพัทธ์ ศิริศักดิ์

(นายฐกุลพัทธ์ ศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างปฏิบัติราชการแทน  
 นายคาร มณีสิงห์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง คนที่ ๑  
 แบบทำยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างที่ ๔๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑.	<u>สำนักปลัดอบต.</u> การลงนามอนุญาตคำร้องทั่วไป งานให้ความช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค และงานติดตั้งและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา	พ.ร.บ.สภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการลงนามอนุญาตแบบคำร้อง งานให้ความช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชน และงานช่วยเหลือติดตั้ง และซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สาธารณะ	
๒.	<u>สำนักปลัดอบต.</u> การลงนามอนุญาตรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์	พ.ร.บ.สภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการลงนามอนุญาตรับแจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์	
๓.	<u>สำนักปลัดอบต.</u> งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ร.บ.สภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความ ปลอดภัย	
๔.	<u>สำนักปลัดอบต.</u> การออกหนังสือรับรองบุคคล	พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒	อำนาจในการลงนามในหนังสือรับรอง บุคคลที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับใดๆ	
๕.	<u>สำนักปลัดอบต.</u> งานระวางชี้แนวเขต	พ.ร.บ.สภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑	

บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างปฏิบัติราชการแทน

นางคำพอง จังหวะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง คนที่ ๒

แบบทำยคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง ที่ ๔๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๖.	<u>สำนักปลัดอบต.</u> การลงนามหนังสือในการติดต่อและโต้ตอบหนังสือ	พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการลงนามหนังสือในการติดต่อและโต้ตอบหนังสือในกิจการที่ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ	
๗.	<u>สำนักปลัดอบต.</u> งานสวัสดิการสังคม	พ.ร.บ.สภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒	งานสังคมสงเคราะห์ (ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ)	
๘.	<u>สำนักปลัดอบต.</u> การออกหนังสือเร่งรัดติดตามและทวงถามการชำระหนี้	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓	อำนาจในการลงนามในหนังสือเร่งรัด ติดตามและทวงถามการชำระหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ	
๙.	<u>สำนักปลัดอบต.</u> การลงนามอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง -รถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน ขท ๓๒๐๐ นครราชสีมา -รถกู่ชีพ ทะเบียน ผท ๓๕๒๙ นครราชสีมา -รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ยค ๔๙๕๗ นครราชสีมา	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	อำนาจในการลงนามอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	